

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นในการนำเอามาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามมาถือปฏิบัติกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามทุกระดับ ทั้งระดับคณะผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปฏิบัติการ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ โดยมีงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ามาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีขั้นตอนที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพที่ดี พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่พบว่ามี การรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเรียกรับ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่ามไม่มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนแต่อย่างใด

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. มอบหมายให้งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และประสานขอความร่วมมือไปยังทุกส่วนราชการ เพื่อเน้นย้ำในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามอย่างเคร่งครัด ยึดหลักกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และสอบทานแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไป
๒. กลไกส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน เน้นย้ำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับสินบนในทุกรูปแบบที่อาจเกิดความสับสนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
๓. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเพื่อรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามต่อไป

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม